



206
5 มิถุนายน 2567

ที่ ศป ๐๐๓๔/ว ๔๘

สำนักงานศาลปกครอง
๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์

เรียน เลขาธิการสภากายภาพบำบัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนะนำการเข้าใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานศาลปกครองได้พัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ (Administrative Court Lifelong Learning Cloud) หรือเรียกโดยย่อว่า “ALL Cloud” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง แบ่งเป็น ๕ หมวดหมู่ ได้แก่ ระบบเรียนออนไลน์ (e-Learning) ระบบถ่ายทอดสด (Live Streaming) ระบบสื่อการเรียนรู้ (Knowledge) ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และระบบสืบค้นหนังสือ (Library) สามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ทุกที่ และทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักงานศาลปกครองขอเรียนว่า ในปัจจุบันระบบเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประกอบด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ จำนวน ๖ วิชา ได้แก่ ๑) ศาลปกครองและอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ๒) คดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ๓) สารสำคัญของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๔) หลักและสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ ๕) คดีพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และ ๖) คดีปกครองเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ เมื่อเรียนจบแต่ละวิชาและทำแบบทดสอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จะได้รับใบรับรองการอบรมฯ จากสำนักงานศาลปกครอง ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ (ALL Cloud) และการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ฯ ทั้ง ๖ วิชา ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด โดยมีเอกสารแนะนำการเข้าใช้งานระบบฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์)

ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่ง
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

กลุ่มบริหารหลักสูตรการปฏิบัติราชการทางปกครอง ๑

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๐๗๒๓ สายด่วน “๑๓๕๕”

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ institute@admincourt.go.th

เอกสารแนะนำการเข้าใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ (ALL Cloud)

การสมัครใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ (ALL CLOUD) ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์



1

เข้าเว็บไซต์สำนักงานศาลปกครอง (www.admncourt.go.th) เลือกเมนู "ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์" หรือเข้าผ่าน URL : allcloud.admncourt.go.th



2

เลือกเมนู **เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน**



3

กรณีผู้ใช้งานใหม่ เลือก **สมัครสมาชิก** หรือสมัครผ่าน **Google** หรือ **facebook**



4

เมื่อเข้าสู่ระบบ สามารถเลือกหัวข้อเพื่อเรียนรู้ตามความสนใจ



เรียนออนไลน์ ดูถ่ายทอดสด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 สื่อการเรียนรู้ สืบค้นรายการหนังสือ

การสมัครใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ (ALL CLOUD) ผ่าน MOBILE APPLICATION



1

ติดตั้ง APPLICATION ชื่อว่า ALL CLOUD ระบบ IOS โหลดผ่าน APP STORE และ ANDROID โหลดผ่าน GOOGLE PLAY



2

กรณีผู้ใช้งานใหม่ เลือก **สมัครสมาชิก** หรือสมัครผ่าน **Google** หรือ **facebook**



3

เมื่อเข้าสู่ระบบ สามารถเลือกหัวข้อเพื่อเรียนรู้ตามความสนใจ



รายละเอียดสื่อการเรียนรู้

เป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา และทำแบบทดสอบโดยได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับใบรับรองการอบรมฯ จากสำนักงานศาลปกครอง ปัจจุบันมี 6 รายวิชา ได้แก่ 1. ศาลปกครองและอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 2. คดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3. สารสำคัญของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 4. หลักและสารสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 5. คดีพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และ 6. คดีปกครองเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ

เรียนออนไลน์

ดูถ่ายทอดสด

มีการถ่ายทอดสดรายวิชาต่าง ๆ ในวันอบรม และสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทางเดียวกัน

สื่อการเรียนรู้

มีสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครองในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 1. สื่ออินโฟกราฟิก 2. สื่อโมชันกราฟิก 3. สื่อวิทยุ 4. สื่อวิดีโอ 5. สื่อสิ่งพิมพ์/เอกสารวิชาการ 6. อุกาหรณ์จากคดีปกครอง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

มีหนังสือเกี่ยวกับคดีปกครองที่น่าสนใจ แบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2. หลักปฏิบัติราชการที่ดี 3. คำวินิจฉัยของศาลปกครอง

สืบค้นรายการหนังสือ

การแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ โดยสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง